



Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang

Our Lady of La Vang Parish

*Văn Phòng Linh Mục Thánh Xứ - Office of the Pastor*

## *Thư Cha Chính Xứ*



Chúa Nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2024

Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em:

Trong niềm hân hoan và lòng tri ân sâu sắc, tôi xin đại diện cho cộng đoàn giáo xứ gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các tình nguyện viên đã hết lòng cống hiến và làm việc không mệt mỏi để tổ chức thành công tốt đẹp Đại Hội Thánh Mẫu, lần đầu tiên được tổ chức tại San Jose. Nhiều người Công Giáo đã bày tỏ niềm vui là “Đại Hội Thánh Mẫu cuối cùng đã về đến San Jose”. Nhờ vào sự hy sinh, lòng nhiệt thành và tình yêu thương của quý vị, Đại Hội Thánh Mẫu đã diễn ra một cách trọn vẹn, mang lại nhiều ơn lành và niềm vui cho tất cả mọi người tham dự. Đó chính là những dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa trong cộng đoàn chúng ta.

Đại Hội Thánh Mẫu tại San Jose xin chân thành tri ân Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành, Giám mục phụ tá giáo phận Orange, đã về chủ sự Đại Hội, chủ tế trong hai Thánh Lễ Đại Trào, và thuyết giảng hai bài về Đức Mẹ. Cha Nguyễn Nam Thảo thuộc Dòng Tên và Giáo sư Đại Học Santa Clara đã thuyết giảng trong lễ bế mạc. Đại Hội cũng chào đón quý cha trong và ngoài giáo phận, quý Phó tế, quý sơ các hội dòng, cùng quý Cha và Thầy Tu Đoàn Nhà Chúa mới dọn về Bay Area.

Đại Hội Thánh Mẫu cũng tri ân các ban: ban tổ chức, ban xây dựng, ban phối trí, ban trật tự, ban trang trí, các ban phụng vụ, ban truyền thông, ban nhiếp ảnh, các ca đoàn, ban làm đẹp Nhà Chúa, ban đón khách (do ban canh thức cầu hồn phụ trách :-), và các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành trong giáo xứ.

Đại Hội cũng cảm ơn sự tham gia tích cực và đầy năng lượng của giới trẻ. Trong đó có Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc La San của Frère An Phong, đoàn Hướng Đạo Lạc Việt, hai đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện và Anrê Dũng Lạc, các em trong Leadership của các trường Giáo Lý & Việt Ngữ. Đại Hội cũng xin cảm ơn nhóm nhạc trẻ đến từ giáo xứ Holy Korean Martyrs ở San Jose.

Tôi cũng xin cảm ơn các đoàn thể trong giáo xứ cùng với các gia đình thân hữu đã bảo trợ các gian hàng ẩm thực, giúp giáo xứ gây quỹ thường niên với hai mục đích lần này: xây Nhà Châu Thánh Thể và trang trải chi phí bảo hiểm cho cơ sở mới. Đại Hội cũng xin tri ân gia đình anh Ngôn và Ban Kỷ Vật của Vittoria Collections, các cơ sở thương mại và quý ân nhân đã bảo trợ Đại Hội.

Đại Hội xin cảm ơn anh “bầu show” Sean Phạm đến từ Portland đã phụ trách dàn dựng chương trình, các MC Hoàn Tuấn, Bảo Trân, Kiều Tiên, các ân nhân đã bảo trợ ca sĩ, ban nhạc SJ Brothers Band (chơi nhạc vì đam mê), các buổi trình diễn đặc sắc của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc La San, ADL Band và Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình San Jose, anh chị Jonathan Thân và các thân hữu đã phụ trách âm thanh, ánh sáng, thiết kế mỹ thuật cho sân khấu, và anh Hoà Đỗ (hỗ trợ bởi ba mẹ Hưng & Trang) đã phụ trách màn hình LED và chơi DJ trong các ngày Đại Hội.

Đại Hội cũng xin cảm ơn các viên chức thành phố San Jose và Sở Cảnh Sát San Jose đã hỗ trợ an ninh cho ba ngày Đại Hội cũng như cho phép đóng các đường phố cho buổi rước kiệu được diễn ra long trọng và tốt đẹp. Xin cũng cảm ơn Phó tế Giuse Hồ Quang Nhật đã bảo trợ và phối trí cho buổi rước kiệu. Đại Hội cũng cảm ơn bà con láng giềng ở downtown đã kiên nhẫn với sự ồn ào và đông đúc trong những ngày Đại Hội. Còn với những láng giềng khó tánh, xin Đức Mẹ làm phép

*( Xin xem tiếp trang kế )*

*Our Lady of Lavang Church, 389 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 - (408) 291-6280*